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Umsögn skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar um atriði sem þarfnast 
endurskoðunar í gildandi lögreglusamþykkt

Vísað er til bréfs, dags. 18. september 2024, þar sem óskað er eftir umsögn fagsviða 
Reykjavíkurborgar um atriði sem þarfnast endurskoðunar í gildandi lögreglusamþykkt. 
Lýðheilsu- og forvarnarteymi skóla- og frístundasviðs hefur yfirfarið gildandi 
lögreglusamþykkt fyrir Reykjavíkurborg og leggur til að tillit verði tekið til eftirfarandi við 
endurskoðun á samþykktinni:

4. gr. 
Af gefnu tilefni er ástæða til að vernda börn og unglinga betur gegn óheftu aðgengi á áfengi. 
Þetta verði ekki háð ákvörðun borgarstjórnar í hverju tilfelli fyrir sig, heldur verði þetta betur 
útlistað í lögreglusamþykkt. Þetta gæti átt við s.s. um eftirfarandi tilfelli:

• Á íþróttaviðburðum
• Á tónleikum og öðrum menningarviðburðum
• Á miðnæturopnun verslana
• Tækifærisviðburðum fyrirtækja
• Viðburðum á vegum borgarinnar, s.s. á menningarnótt

Þetta væri m.a. hægt að gera með því að:
• Að áfengissala sé á afmörkuðu svæði þar sem börn og unglingar hafi ekki aðgang 

að og er ekki á svæði þar sem allir þurfa að ganga í gegnum.
• Að óheimilt sé að taka áfengi með í stúkuna/tónleikasvæðið/verslunarsvæðið eða að 

svæðinu sé skipt þannig upp að einungis væri hægt að kaupa og neyta áfengis á 
afmörkuðu svæði þar sem börnum er óheimill aðgangur. Þá væri í boði áfengislaus 
svæði fyrir börn og barnafjölskyldur.

12. gr.
Það þarf að bæta fleiri gerðum vopna við greinina s.s. að ekki megi vera með skotvopn, 
eggvopn, heimagerð vopn eða önnur vopn í þéttbýli og á almannafæri.
Bæta mætti inn ákvæðum um að  börn og unglingar megi ekki bera hvers konar vopn. Skerpa 
þarf á ábyrgð foreldra þar að lútandi.
Það mætti taka fram að eðlilegt og sjálfsagt getur talist að nota hnífa við tálgun, veiðar og 
annað, hvort sem um er að ræða börn eða fullorðna. En börn og unglingar þurfa þá að vera 
undir eftirliti og handleiðslu fullorðinna, s.s. í skóla- og frístundastarfi og skátastarfi.
Æskilegt væri að setja inn sektarákvæði varðandi skotelda utan þess tíma sem þeir eru 
leyfilegir.
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